

Số: *4231* /KH-UBND

Điện Biên, ngày *09* tháng 11 năm 2020

KẾ HOẠCH

Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô năm 2020 - 2021

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; đồng thời, nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, phòng ngừa tai nạn cháy và thiệt hại do cháy gây ra trong mùa hanh khô, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô năm 2020 - 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Luật Phòng cháy, chữa cháy và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; thực hiện tốt công tác dự báo và nắm chắc tình hình nhằm chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kịp thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

2. Yêu cầu

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các cơ quan, đơn vị để chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá đúng thực trạng công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ sở

và các cơ quan, đơn vị; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; khắc phục kịp thời các tồn tại, thiếu sót trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Việc triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải đồng bộ, quyết liệt, phải huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gắn với việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào khác ở địa phương.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; trọng tâm là: Luật phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư...

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, xây dựng các tin, bài, phóng sự hướng dẫn người dân các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong việc bố trí, sắp xếp, quản lý chất cháy, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt; cảnh báo về nguy cơ cháy, nổ trong mùa hanh khô, dịp Tết nguyên đán năm 2021 và các Lễ hội diễn ra trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chủ động làm tốt công tác điều tra cơ bản, khảo sát, đánh giá và dự báo nguy cơ có thể xảy ra sự cố, tai nạn gây thiệt hại về người và tài sản để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả; tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng công tác phòng cháy, chữa cháy tại các kho, bãi, cơ sở sản xuất, các chung cư, nhà cao tầng, khu dân cư, chợ, trung tâm thương mại, các cơ sở kinh doanh hoạt động vui chơi giải trí, karaoke, vũ trường, nơi tập trung đông người... Kịp thời phát hiện, làm rõ trách nhiệm và kiên quyết xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm các quy định an toàn về an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

- Nâng cao số lượng, chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy và các đối tượng khác theo quy định; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, phòng cháy, chữa cháy cơ sở. Duy trì, đảm bảo chế độ thường trực chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; xây dựng các biện pháp, phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời; đảm bảo các loại vật tư, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sẵn sàng để ứng phó khi có cháy, nổ, tai nạn xảy ra. Tổ chức diễn tập, thực tập các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng tham gia.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các cấp, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, dân phòng theo quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy. Tăng cường kiểm tra công tác thường trực của lực lượng phòng cháy, chữa cháy dân phòng, cơ sở và các điều kiện phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ khi có cháy nổ xảy ra.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ

- Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhất là vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và nhân dân nhằm làm chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và hành động trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Xây dựng các phóng sự, tin bài nhằm tuyên truyền phản ánh thực trạng, tình hình thực hiện công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Công an tỉnh xây dựng các hướng dẫn, cảnh báo về an toàn phòng cháy, chữa cháy; tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhân Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (04/10/1961 - 04/10/2021) và 20 năm Ngày toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (04/10/2001 - 04/10/2021).

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan truyền thông thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; thường xuyên theo dõi cảnh báo nguy cơ cháy rừng để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng; hướng dẫn quản lý chặt chẽ việc đốt dọn thực bì làm nương

theo quy hoạch; bố trí lực lượng thường trực 24/24h trong các tháng cao điểm mùa hanh khô; hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; bố trí lực lượng canh phòng ở những khu vực trọng điểm, có nguy cơ cháy rừng cao; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy rừng cho các đơn vị trực thuộc và chủ rừng; chủ động sẵn sàng về lực lượng và phương tiện tham gia chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra.

4. Sở Công thương

- Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động, kinh doanh hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ. Kiên quyết không cấp giấy phép hoạt động, kinh doanh đối với những cơ sở, doanh nghiệp không đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Công ty Điện lực Điện Biên và các đơn vị liên quan xây dựng cơ chế quản lý về bảo đảm an toàn điện, nhất là trong lắp đặt, sử dụng các thiết bị điện tại cơ sở, hộ gia đình theo quy định của Luật Điện lực, đáp ứng yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy.

5. Sở Tư pháp

Phối hợp Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để cung cấp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan lồng ghép, tích hợp kiến thức và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vào chương trình học tập, các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và các cơ sở giáo dục, phù hợp với từng ngành học và cấp học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy trong cơ quan, đơn vị; bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia ứng cứu các tình huống khẩn cấp về cháy, nổ, sự cố tai nạn và thực hiện tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

8. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực

hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, về mức độ an toàn hệ thống điện, việc sử dụng điện tại các phòng làm việc và trong mọi hoạt động tại cơ quan, đơn vị, đề phòng quá tải, chập điện gây cháy, nổ. Trang bị phương tiện, huấn luyện nghiệp vụ nhằm tăng khả năng phát hiện, báo cháy và dập tắt đám cháy từ khi mới phát sinh; chuẩn bị phương án thoát nạn cho người và tài sản khi có cháy, nổ xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

9. UBND huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc và UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy và tự kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan, đơn vị mình quản lý; quán triệt và tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hiểu rõ tác hại và các nguy cơ cháy, nổ để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định phòng cháy, chữa cháy. Kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm trong đầu tư xây dựng các dự án, công trình thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy; nhất là việc xây dựng trái phép lấn chiếm hành lang, lối thoát hiểm tại các khu dân cư, khu vui chơi giải trí, chợ, nơi tập trung đông người... Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực, khả năng xử lý các tình huống cháy, nổ ngay từ ban đầu và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, dân phòng theo quy định

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn nơi có chợ và trung tâm thương mại xây dựng phương án, biện pháp phòng cháy, chữa cháy tại chỗ theo quy định; bảo dưỡng, bảo trì hệ thống phòng cháy, chữa cháy; rà soát các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã mà người dân tự ý xây dựng trụ bê tông, barie chắn để không cho xe tải trọng lớn đi vào, dẫn đến việc khi có cháy, nổ xảy ra thì các xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ không vào được. Tăng cường công tác tự kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở trên địa bàn quản lý.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ các nội dung của Kế hoạch này và tình hình thực tế, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ 06 tháng, 01 năm và đột xuất, có trách nhiệm tổng hợp và gửi báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp chung.

2. Giao Công an tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh) có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển

khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô năm 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và người đứng đầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh nghiêm túc triển khai thực hiện, bảo đảm các nội dung yêu cầu của Kế hoạch đã đề ra./.

Nơi nhận:

- Bộ Công an;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT, NC. *a*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Mùa A Sơn